

THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN

LỄ KHAI TRƯƠNG OUBANK

Thời gian: 8h00 ngày 21/12/2016

Địa điểm: Hội trường 602, cơ sở 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

Bạn sẽ là ai sau khi tốt nghiệp đại học?

Bạn có muốn trở thành một giao dịch viên, một chuyên viên khách hàng hoặc một chuyên viên thanh toán quốc tế ... tại một ngân hàng thương mại?

Nếu bạn có định hướng hoặc nguyện vọng được trở thành một chuyên viên ngân hàng, được công tác trong môi trường kinh doanh tiên tiến mang tính chuyên nghiệp cao với nhiều cơ hội thăng tiến... hãy bắt đầu hoạch định tương lai ngay từ hôm nay! Cơ hội chỉ đến với người biết nắm lấy nó!

OUBank là gì?

Tiếp tục hướng tới mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo gắn với thực tế công việc, rèn luyện kỹ năng, xác định mục tiêu sự nghiệp cho Sinh viên ngay từ trên ghế giảng đường, đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay của thị trường lao động, đặc biệt là ngành Ngân hàng. Trường Đại học Mở Tp.HCM kết hợp cùng Trung tâm đào tạo thực hành Việt Thành Công – Viet Victory long trọng tổ chức Lễ khai trương **Ngân hàng mô phỏng Oubank**.

Mô hình đào tạo thực hành kỹ năng nghề nghiệp tại OUBank được hình thành từ định hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của Ban giám hiệu trường Đại học Mở TPHCM và ý tưởng đưa sinh viên đến gần với công tác nghiệp vụ của ngân hàng do Trung tâm đào tạo thực hành Việt Thành Công (VietVictory) được sáng lập bởi Ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group)– nguyên Chủ tịch Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín(Sacombank) và Ông Trần Xuân Huy – nguyên Tổng giám đốc Sacombank.

Giá trị mà OUBank đem đến cho bạn là gì?

Oubank giúp học viên trải nghiệm các giao dịch, tình huống và thực hành nghiệp vụ với hệ thống cơ sở vật chất như một ngân hàng thực tế gồm: khu vực đón khách, quầy làm việc cho giao dịch viên, hệ thống máy tính được trang bị Corebanking hiện đại, ... Sinh viên sẽ được tác nghiệp trên Hệ thống ngân hàng lõi Core-Banking và thực hành trên hồ sơ thực tế đồng thời được hướng dẫn tác nghiệp bởi các giảng viên là những chuyên gia, lãnh đạo cấp cao hiện đang làm việc tại các ngân hàng. Chương trình đào tạo thực hành tại Oubank chính là sự bổ sung các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết bên cạnh kiến thức được học trong chương trình Đại học, từ đó học viên có thể đảm nhận ngay công việc tại các ngân hàng với chức danh đào tạo tương ứng.

Không chỉ là một Chương trình đào tạo thực hành nghiệp vụ, với phương châm **“Trao nghề nghiệp - Trao tương lai”**, Oubank sẽ là cầu nối vững chắc đưa Sinh viên ĐH Mở đến với cơ hội nghề nghiệp tại các ngân hàng, giúp các bạn giải tỏa được nỗi lo việc làm sau khi ra trường và hướng đến một sự nghiệp bền vững trong tương lai.

Ưu điểm nổi bật của Chương trình đào tạo tại Oubank là sự đảm bảo 100% cơ hội việc làm tại các ngân hàng cho tất cả học viên. Sự tham dự của đại diện hơn 20 ngân hàng uy tín bậc nhất



OUBANK

hiện nay như: Standard Chartered Bank, Citi Bank, Mizuho Bank, ANZ Bank, ACB, Techcombank, HDBank, Eximbank, VPBank, Viet Bank, VietCapital Bank, Nam Á Bank, Maritime, AB Bank, TPBank, SHB, ... tại Lễ khai trương được xem là sự khởi đầu thành công cho chiến lược cung ứng cơ hội việc làm cho học viên từ các khóa đào tạo của OUBank.

Đối tượng chính của chương trình là sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các nhóm ngành Kinh tế như: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật kinh tế, Ngoại ngữ... Hơn nữa, đây còn là cơ hội trở thành nhân viên ngân hàng cho tất cả những ai yêu thích và mong muốn được làm việc trong lĩnh vực hấp dẫn này.

Đến với OUBank, Học viên sẽ được đào tạo và giới thiệu việc làm theo các chức danh làm việc tại Ngân hàng và Doanh nghiệp, cụ thể:

Ngân hàng mô phỏng với các vị trí đào tạo:	Công ty mô phỏng với các vị trí đào tạo:
<ul style="list-style-type: none">- Giao dịch viên ngân hàng chuyên nghiệp- Chuyên viên khách hàng cá nhân- Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp- Chuyên viên thanh toán quốc tế- Chuyên viên kinh doanh tiền tệ	<ul style="list-style-type: none">- Chuyên viên kinh doanh- Chuyên viên marketing- Chuyên viên tuyển dụng/ Quản lý nhân sự- Chuyên viên kế toán- Thư kí Ban giám đốc

Trong buổi lễ khai trương Ngân hàng mô phỏng OUBank, sinh viên tham dự sẽ được tham gia tọa đàm để được định hướng và tư vấn nghề nghiệp bởi các Chuyên gia, lãnh đạo cấp cao đến từ các ngân hàng và có cơ hội nhận được những phần quà tặng từ OUBank.